

"Trình bày cảm nghĩ của bản thân sau khi đọc một cuốn sách trong dịp nghỉ hè năm 2024".

Kính thưa các thầy, cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến!

Em tên là Nguyễn Nhật Hào, học sinh lớp 8A2 Trường THCS Lê Quý Đôn, Long Biên, Hà Nội do cô giáo Vũ Thị Thu Hà chủ nhiệm. Sau đây, em xin phép được trình bày cảm nghĩ của bản thân sau khi đọc một cuốn sách trong dịp nghỉ hè năm 2024.

*Gieo hạt cùng vĩ nhân* là bộ sách phát triển tư duy sâu sắc thông qua những tích truyện vĩ nhân và tinh huông Nguyên nhân- Kết quả

Đọc *Gieo hạt cùng vĩ nhân* em cảm nhận được rất nhiều điều bổ ích: Nếu chúng ta biết nguyên nhân của những hành động đã làm hôm nay sẽ dẫn đến kết quả trong tương lai thế nào thì chúng ta sẽ dễ dàng tự điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. Từ đó chúng ta biết việc đúng nên làm điều sai xấu nên bỏ. Tư duy nhân quả sẽ giúp hình thành nhân cách đạo đức sớm.

Bộ *Gieo hạt cùng vĩ nhân* viết về những tấm gương Vĩ nhân có đầy đủ: ĐẠO ĐỨC- TRÍ TUỆ - NGHỊ LỰC để nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, lý tưởng sống đúng đắn. Có yêu mến Vĩ nhân, chúng ta sẽ học tập tính cách tốt đẹp của những vĩ nhân, trở nên mạnh mẽ hơn, sống ý nghĩa, sâu sắc hơn.

Tư duy nhân quả và tấm gương vĩ nhân sẽ ươm mầm nhân cách và phát triển trí tuệ.

Sau đây em xin chia sẻ câu chuyện về vĩ nhân Lương Thế Vinh và bài học rút ra:

### **Cân voi**

Ngày xưa, vua quan Trung Quốc thường cậy thế nước lớn, coi thường nước ta, cho nước ta làm man di, mọi rợ. Một lần sứ nhà Thanh là Chu Hy sang nước ta, vua Lê Thánh Tông sai trạng nguyên Lương Thế Vinh ra tiếp. Chu Hy nghe đồn Lương Thế Vinh không những nổi tiếng về âm nhạc, văn chương, mà còn tinh thông cả toán học nên mới hỏi “có phải ông làm sách Đại Thành Toán Pháp, định thước đo ruộng đất, chế ra bàn tính của nước Nam đó không?”

Lương Thế Vinh đáp: “Vâng , đúng thế !”. Nhân lúc có con voi rất to đang kéo gỗ bên bờ sông, Chu Hy bảo: “Trạng thử cân xem con voi kia nặng bao nhiêu!”. Vinh cung kính: “Xin vâng!”. Dứt lời ,Vinh xăm xăm cầm cân đi cân voi . “Tôi xem chiếc cân của ông hơi nhỏ so với con voi đây!”- Hy cười nói. “Thì chia nhỏ voi ra !”- Vinh thản nhiên trả lời- “ Ông định mổ thịt voi à? Cho tôi xin miếng gan nhé !”

Lương Thế Vinh tỉnh rụi nhưng không đáp. Đến bến sông, trạng chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mép nước bên mạn thuyền rồi dắt voi lên. Kế đó, trạng ra lệnh đổ đá xuống thuyền, cho tới khi mép nước ngang vạch dấu cũ thì ngưng lại.

Cuối cùng, trạng cho cân tất cả số đá đó “Ông ra mà xem cân voi này!”- Vinh gọi to sứ giả. Sứ giả trông thấy vô cùng ngỡ phục.

**Sau khi đọc truyện em rút ra được cho mình bài học là:** *Giải pháp chỉ đến khi có đủ sự hiểu biết. Sự hiểu biết càng sâu rộng thì giải pháp xuất hiện càng nhanh và thực tế. Nên người khôn ngoan hiểu rằng chỉ có nỗ lực phát triển sự hiểu biết mới giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp.*

Kính thưa các thầy, cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến!

Chắc hẳn, tất cả ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo đều có mong ước đối với con em mình cũng như các bạn nhỏ trong cả nước rằng:



Từng đứa trẻ được rèn luyện **Nhân cách đạo đức** từ nhỏ.



Bố mẹ cùng tư duy với con về **Nguyên nhân** và **Kết quả** của từng vấn đề.



**Thầy cô và học sinh cùng tư duy đa chiều**, cùng đọc sách, đóng kịch, kể chuyện.



Trẻ tự nhận thức việc gì **thiện nên làm**, việc gì **không thiện nên bỏ**.



Mình gieo hạt sai, hạt xấu thì biết dừng để **gieo lại hạt giống thiện lành**.



Thấy người khác gieo hạt xấu thì mình **khởi lên tình thương**, khuyên **răn họ gieo hạt thiện lành** trở lại.



Để **Nhân cách đạo đức ngấm sâu** vào trong từng nếp nghĩ, lời nói và hành vi của trẻ.



Rồi 20 năm sau, **xã hội sẽ thay đổi hoàn toàn** bởi thế hệ đó.

Em mong các thầy giáo, cô giáo, các bậc Phụ huynh và các bạn học sinh sẽ cùng đón đọc bộ sách **Gieo hạt cùng vĩ nhân!**

Em xin chân thành cảm ơn !